



ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
(ระดับ 6ว)

ตามหนังสือ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0802.4/ว 2178-2179 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2548 ได้แจ้งหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น โดยในส่วนของ การเลื่อนนอกระดับควบได้กำหนดไว้ว่าบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงานให้มีการพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมก่อนส่งผลงานประเมินและให้ประกาศผลการพิจารณาอย่างเปิดเผยโปร่งใส รวมทั้ง เปิดโอกาสให้มีการทักท้วงได้ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเข้ารับการประเมินบุคคล โดยให้ผู้มีรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ส่งผลงานได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที โดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงานและไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

ทั้งนี้ หากมีผู้ใดทักท้วงหรือสงสัยในส่วนของคุณสมบัติหรือเค้าโครงเรื่องผลงานของผู้ขอรับการประเมินสามารถทักท้วงได้ด้วยตนเอง ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันประกาศผล ได้ที่กลุ่มงานวางแผนอัตรากำลังและระบบงาน กองการเจ้าหน้าที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ถนนราชสีมา เขตดุสิต กรุงเทพฯ หรือติดต่อทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2243-6636 กรณีที่มีผู้ทักท้วงกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยเร็ว หากพบว่าข้อทักท้วงมีมูลจะรายงานต่อผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 เพื่อดำเนินการทางวินัย แต่ถ้าหากตรวจสอบแล้วมีหลักฐานว่าผู้ทักท้วงมีข้อทักท้วงนั้นเป็นไปในทางกลั่นแกล้งหรือไม่สุจริต จะรายงานให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา 52 ดำเนินการตรวจสอบผู้ทักท้วงเพื่อหาข้อเท็จจริงแล้วดำเนินการทางวินัยตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2549

(นายธวัชชัย ฟีโกอังกฤษ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งระดับที่สูงขึ้น
(ระดับ 6ว)

ที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สังกัด	ชื่อผลงาน
1	นายชาญวิทย์ เดชาปรัชญา	จพง.ปค.5	สตูล	ชั้นที่ 1 เรื่อง การดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เป็นพนักงานส่วนตำบล ชั้นที่ 2 เรื่อง การดำเนินงานและบริหารจัดการการประชุมในฐานะ เลขานุการของ ก.จังหวัด
2	นายพันศักดิ์ ชำนาญรักษ์	จพง.ปค.5	พัทลุง	ชั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ขององค์การบริหารส่วนตำบลในเขตอำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง ชั้นที่ 2 เรื่อง บทบาทและความคาดหวังต่อหน่วยงานสนับสนุน และส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการสร้างองค์ความรู้และ แนวทางการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
3	นางคันธารส วงศ์เพ็ญ	จพง.ปค.5	อำนาจเจริญ	ชั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมขององค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ ชั้นที่ 2 เรื่อง การส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างฯ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติเพื่อความ เข้มแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4	นายคัมภีร์ ประเสริฐวาทิ	นวช. กง.บช.5	กค.	ชั้นที่ 1 เรื่อง การจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัย อาคาร สถานที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ชั้นที่ 2 เรื่อง การกำหนดมาตรการประหยัดพลังงาน
5	นางสาวยุวรัตน์ ไกรยะราช	นวช. กง.บช.5	หนองคาย	ชั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจสอบการเงิน การคลัง การบัญชีและ การพัสดุ ของ อปท.ในพื้นที่ อ.ศรีเชียงใหม่ จ.หนองคาย ชั้นที่ 2 เรื่อง แนวคิดการตรวจการจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
6	นางสาวศิตามา พรภูวนนท์	นวช. กง.บช.5	ขอนแก่น	ชั้นที่ 1 เรื่อง การตรวจเงินเทศงานการเงินและพัสดุขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ชั้นที่ 2 เรื่อง การพัฒนาระบบตรวจสอบการเงิน การบัญชีและ การพัสดุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7	นายประชา ชุมเพชร	นค.5	สตูล	ชั้นที่ 1 เรื่อง การพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายที่ สภาท้องถิ่นมีมติไม่รับหลักการ ชั้นที่ 2 เรื่อง สอบข้อเท็จจริงการจัดซื้อถังไฟเบอร์กลาส ขนาด ความจุ 5,000 ลิตร งบประมาณ 23 ล้านบาท ที่มีพฤติกรรมการ สมยอมกันในการเสนอราคา ชั้นที่ 3 เรื่อง โครงการฝึกอบรมผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิก สภาท้องถิ่นและพนักงานส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับการขอกู้เงินจาก นิติบุคคลต่างๆ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

ทั้งนี้ รายละเอียดเค้าโครงของผลงานของข้าราชการแต่ละรายจะอยู่แนบท้ายนี้